

THÔNG BÁO

Kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thống nhất giải quyết một số nội dung liên quan đến xã hội hóa đầu tư xây dựng Chợ Kbang.

Sáng ngày 08/5/2019, Đ/c Võ Văn Phán - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo và thống nhất một số nội dung liên quan đến xã hội hóa đầu tư xây dựng Chợ Kbang. Dự họp có Công ty TNHH xây dựng và Phát triển hạ tầng Kbang (*gọi tắt là Công ty*), đại diện lãnh đạo: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài chính - Kế hoạch và Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Sau khi nghe đại diện Công ty TNHH xây dựng và Phát triển hạ tầng Kbang báo cáo: Theo đó, Công ty sẽ triển khai thực hiện đúng các nội dung theo Biên bản làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 20/3/2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 39/TB-VP ngày 22/4/2019; hiện Công ty đang thuê kiểm toán để thực hiện xác định giá trị tài sản đầu tư, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/5/2019; trên cơ sở đó, Công ty sẽ hoàn thành xây dựng Phương án giá và đấu giá Chợ Kbang và gửi về UBND huyện trước ngày 20/5/2019.

1/ Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Công ty TNHH Xây dựng và PTHT Kbang, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nội dung theo đúng Biên bản làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 20/3/2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 39/TB-VP ngày 22/4/2019.

- Sau khi có kết quả kiểm toán và thẩm định giá, Công ty có trách nhiệm xây dựng Phương án đấu giá Chợ Kbang (*theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 39/TB-VP ngày 22/4/2019 và nội dung thống nhất tại Biên bản làm việc ngày 22/4/2019*), gửi về phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chậm nhất là **ngày 20/5/2019**.

2/ Ngay sau khi tiếp nhận Phương án đấu giá Chợ của Công ty TNHH Xây dựng và PTHT Kbang, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, mời Công ty TNHH Xây dựng và PTHT Kbang, phòng Tài chính- Kế hoạch, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Chi cục thuế huyện và mời UBND thị trấn Kbang tham gia rà soát, kiểm tra các nội dung của Phương án đấu giá (*trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở ngành của tỉnh*) và có ý kiến thống nhất cụ thể Bằng Biên bản, hoàn thành ngay trong ngày **21/5/2019**.

* Trường hợp, trong Phương án có nội dung phát sinh ngoài ý kiến thống nhất tại Biên bản làm việc ngày 20/3/2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 39/TB-VP ngày 22/4/2019 thì tham mưu UBND huyện có văn bản báo cáo về Tỉnh trong **ngày 22/5/2019** để xem xét.

3/ Sau khi Phương án được hoàn chỉnh và thống nhất đề nghị Công ty phối hợp với UBND huyện, các sở, ngành chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục đấu giá chợ theo quy định, sớm đưa chợ Kbang vào hoạt động trước ngày 15/6/2019.

Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm có văn bản báo cáo về UBND tỉnh, các sở ngành có liên quan về Phương án đấu giá Chợ để cho ý kiến trong thời gian sớm nhất.

Nhận được Thông báo này, đề nghị Công ty TNHH xây dựng và PTHT Kbang, phòng Kinh tế và HT và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Cơ quan thành viên dự họp;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND, TT UBND huyện;
- TT UBMT TQVN huyện;
- Sở KH&ĐT, Sở Công thương; Sở Tài chính;
- Lưu VP, VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH



Võ Văn Phán